

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๘๒/๑๗๖๓



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ถนนนิเวศ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๓๑๐๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการนำเสนอผลงานการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (Best Practices)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑-๔
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัดจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แจ้งผลการนำเสนอผลงานการดำเนินงานฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้มีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงดำเนินการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ (Symposium) นำเสนอผลงานการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (Best Practices) ที่มีการขยายผล ต่อยอดผลงานนั้น

ในการนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการและคัดเลือกโรงเรียนที่นำเสนอผลงานการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (Best Practices) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนดังกล่าว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ขอบทำดี)
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
โทร. ๐๔๔ ๖๐๑ ๖๘๖/๐๔๘ ๗๘๗๘ ๒๓๖
โทรสาร. ๐๔๔ ๖๐๑ ๖๘๓

**แจ้งผลการคัดเลือกการนำเสนอผลงานการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (Best Practices)
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์**

ที่	ชื่อ-สกุล ผู้นำเสนอผลงาน	โรงเรียน	สังกัด	หมายเหตุ
๑	นางสาวสุวารี สิงห์ชัย	โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา	สพป.บร.๑	ชนะเลิศ รางวัลคุณภาพระดับดีเยี่ยม
๒	นางสาวรุ่งฤดี เรืองสิน	โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)	สพป.บร.๓	รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รางวัลคุณภาพระดับดีมาก
๓	นางสาวพรทิพย์ สะอาดรัมย์	โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	สช.	รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ รางวัลคุณภาพระดับดีมาก
๔	นางจิราภรณ์ ทรัพย์รัตน์	โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์	สช.	รางวัลคุณภาพระดับดี
๕	นางสำเภา ดวงกระจาย	โรงเรียนบ้านปะทาดูวิทยา	สพป.บร.๒	รางวัลคุณภาพระดับดี
๖	นางกิ่งมะลิกา เทียนทอง	โรงเรียนบ้านยายคำ	สพป.บร.๓	รางวัลคุณภาพระดับดี
๗	นางสาวปภัศรา ปกติ	โรงเรียนมารดาวนารักษ์	สช.	รางวัลคุณภาพระดับดี
๘	นางสาวกาญจนา ศรีเมือง	โรงเรียนมารีพิทักษ์	สช.	รางวัลคุณภาพระดับดี

หมายเหตุ

๑. ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ต้องเป็นตัวแทนเข้าร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานระดับภาค (ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสบายโฮเทล โคราซ (Sabai Hotel) จังหวัดนครราชสีมา
๒. ผู้ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล
๓. ผู้ได้รับรางวัลคุณภาพระดับดี ได้รับเกียรติบัตร
๔. การรับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จะประสานและแจ้ง วัน เวลา อีกครั้ง
๕. ผู้ประสานงาน นางวริศรา มนุขจร (ศน. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) โทร ๐๔๘-๗๘๗๘๒๓๖